



ประกาศ

ที่ ชท-ปก 24/2566

เรื่อง นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรับทราบและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารนโยบายไปยังบริษัทย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ

( นายภาคภูมิ ศรีธานี )

กรรมการผู้จัดการ

## นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทเกิดการคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นที่จะต่อยอดความคิดออกมาเป็นผลงานนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์ หรือ เครื่องมือ หรือ โมเดลทางธุรกิจ อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น ต้นทุนที่ลดลง เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนากระบวนการทำงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์ หรือ เครื่องมือ หรือ โมเดลทางธุรกิจ และต่อยอดความคิดออกมาเป็นนวัตกรรมร่วมกับนักวิจัยหรือผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า เป็นต้น
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม สร้างค่านิยม และเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
4. กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและ โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร พร้อมกับการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
5. กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม
6. กำหนดให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรม รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน